



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และคำสั่ง อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ ๑๔๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ และที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑) นางสาวอรอนงค์ เขียรไทย ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๐ สังกัดสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เสนอผลงาน เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการในชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) กรณีศึกษา โครงการเด็กอ่อนรักจากครอบครัว ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี” (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๗๐) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การบูรณาการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการในชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) กรณีศึกษา โครงการเด็กอ่อนรักจากครอบครัว สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี” เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๙ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

๒) นางฐาณิญา เจริญวงศ์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๐ สังกัดกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

เสนอผลงาน...

เสนอผลงาน เรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานรูปแบบ Shelter Workshop : กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย” (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ ร้อยละ ๑๐๐) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “แนวทางในการพัฒนางานรูปแบบ Shelter Workshop : กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย” เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๙ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

๓) นางสาวอัญชลี ภัทรพงศ์สินธุ์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๕ สังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

เสนอผลงานเรื่อง “การขับเคลื่อนงานสวัสดิการแบบกลุ่มพึ่งพาของคนพิการ (Group Home) ในสถาบัน” (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๑๐๐) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ ประเภททางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติกในสถาบัน สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๒ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

๔) นางสาวณัฐนิช จันทร์มา ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๔ สังกัดกลุ่มส่งเสริมศักยภาพคนพิการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลชัยแพ่ง จังหวัดอุบลราชธานี กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

เสนอผลงาน เรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของคนพิการ” (สัดส่วนของ ผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๑๐๐) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของคนพิการภายใต้วิถีชีวิตใหม่ new normal” เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๕ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลชัยแพ่ง จังหวัดอุบลราชธานี กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนา คนพิการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ จึงเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วันนับจาก วันที่ประกาศ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้ดำเนินการจัดทำผลงานฉบับสมบูรณ์ตามหัวข้อเรื่อง ที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล จัดส่งให้สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หากเลยระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ และให้มีการคัดเลือกใหม่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวสรารักษ์ อำนวยศิริ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ